



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทวิชาการ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นั้น
บัดนี้ได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ของ
ผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเข้าประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
จะดำเนินการ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกนิรี อาคาร ๑๔
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าการสอบแข่งขัน

๑. ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยฯ ออกให้และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่
หน่วยงานของรัฐออกให้เพื่อแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบในวันสอบแข่งขัน หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่
อนุญาตให้เข้ารับการสอบแข่งขัน

๒. การแต่งกาย ผู้สอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าการสอบแข่งขัน

๒.๑ ผู้หญิงให้แต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือส้นสูง

๒.๒ ผู้ชายให้แต่งกายสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและสวมรองเท้าหุ้มส้น

๓. ผู้สอบแข่งขันต้องนำแฟ้มสะสมงานมาแสดงในวันสัมภาษณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประจักษ์ รอดอาวุธ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำแหน่งเลขที่ ๐๐๖,๐๐๙ จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ ด้านการศึกษาปฐมวัย

ตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่	เวลาสอบ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวน ผู้เข้าสอบ
อาจารย์ สอบวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องกนิรี อาคาร ๑๔ ชั้น ๒	๐๙.๓๐ น.	ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ ๕๘๙ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่	เวลาสอบ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวน ผู้เข้าสอบ
อาจารย์ สอบวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องกนิรี อาคาร ๑๔ ชั้น ๒	๐๙.๓๐ น.	นายพิชชากร จันทา	๑